
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
 

บันทึกรายงานการประชุมสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเพชรบูรณ์   
สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1 ประจําปี  2555 

 
 
 
 

วันอังคาร  ที่  21  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2555   
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 



 - ๒ - 
บนัทกึรายงานการประชุมสามญั  สภาองค์การบรหิารสว่นจังหวดัเพชรบูรณ์   

  สมัยทีส่อง ครั้งที่ 1  ประจาํปี  2555   
วันอังคาร ที่  21  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. 255๕  เวลา  10.๐0 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์
 

----------------------------------- 

รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัทิีม่าประชุม 
          

1. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางนิภา เจนจบธรรม รองประธานสภาฯ 
3. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ รองประธานสภาฯ 
4. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ 
5. นายชํานาญ มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1  อ.เมือง 
6. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
7. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
8. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 5  อ.เมือง 
9. นายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต ๖  อ.เมือง 

10. นายกษพงษ์ ชวาลสันตติ ส.อบจ. เขต 3  อ.หล่มสัก 
11. นางฐิตินันท์ พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 4  อ.หล่มสัก 
12. นางสาวจิราพร เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5  อ.หล่มสัก 
13. นายดิลก ประทุมทอง ส.อบจ. เขต 1  อ.วิเชียรบุรี 
14. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุรี 
15. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
16. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
17. นายสถาพร อาสมาน ส.อบจ. เขต 1  อ.หนองไผ่ 
18. นางพรพรรณ์ โพธ์ิดี ส.อบจ. เขต 3  อ.หนองไผ่ 
19. นายสมพงษ์ มาลากรณ ์ ส.อบจ. เขต 4  อ.หนองไผ่ 
20. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ส.อบจ. เขต 2  อ.ชนแดน 
21. นายประภาส รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1  อ.บึงสามพัน 
22. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล ส.อบจ. เขต 2  อ.บึงสามพัน 
23. นายจําเริญ สุวรรณ ี ส.อบจ. เขต 1  อ.ศรีเทพ 
2๔. นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2  อ.ศรีเทพ 
25. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มเก่า 
26. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย ์ ส.อบจ. เขต 2 อ.หล่มเก่า 
27. นายสมคิด รินนาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วังโป่ง 
28. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ ส.อบจ. เขต 1 อ.เขาค้อ 
29. นายอบ แสงนก ส.อบจ. เขต 1 อ.น้ําหนาว 

 
/รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติ… 



 - ๓ - 
รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัทิีไ่ม่มาประชุม 
 

1. นายวินัย พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง    หมายเหตุ: ลากิจ 
2. นายณัฐวุฒิ พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มสัก หมายเหตุ: ลากิจ 

 
รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายสมศักด์ิ อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นายศรายุทธ กวยทา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นางธีรพร พรพฤฒิพันธ์ุ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นายพันคํา เจริญสุข คณะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9.  นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ คณะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
12. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
13. นางสายชล สุนทร ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
14. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นายสํารวย เจอะแก่นหอม ผู้อํานวยการกองช่าง 
16. นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
17. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
18. นางชุติมา ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางกมลวรรณ นามวงษ์  หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
20. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
21. นางน้ําผึ้ง ฟักศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
22. นางวิไลพร ชะนะภักด์ิ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
23. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
24. นางศิริพร นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
25. นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
26. นางอมรรัตน์ ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
27. นางรัตนา ศรีวรอรรถานน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
28. นางสมคิด แก้วนิมิตร หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
29. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
30. นายประเทือง ทองนุ่ม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
31  นายชนะ จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ 
32 นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
33. นางภัทรลักษณ์ พรมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 
/รายช่ือฝ่ายบริหาร... 



 - ๔ - 
รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

34. นางไพศาล พรหมเศรณ ี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว 
35 นายสมบูรณ ์ ฤทธ์ิเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ 6 
36. นางธัญสินี จตุพจน์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 
37. นางบุญสิตา คํามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
38. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
39. นางอรรวรรณ งามนิล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
40. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
41. นางสุจิตรา เอื้อนยศ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 6 ว 
42. นายอดิศักด์ิ พิมพ์พานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 
43. นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ นักพัฒนาชุมชน 4 
44. นางนงเยาว์ กิ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ 4 
45. นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
46. นางสาววนันญา ศิลกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
47. นางสาวณัฏฐ์ปวีร์ อนุวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
48. นายธณัฒพร จันทร์จอม ช่างไฟฟ้า 3 
49. นางภัควลัญชญ ์ นักระบํา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 
รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 

1. ร.ต.ต. บัญชา มงคลทิพย ์ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์  
2. ร.ต.ต. ชัยประคอง นิลเหล็กเพชร รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
3. นางเจนิตา แจสุรภาพ ผู้สื่อข่าวนสพ.ท้องถิ่น 
4. นายศุภชัย อุ่นคํา ผู้สื่อข่าวนสพ.ท้องถิ่น 
5. นางกมลทิพย์ ประพันธ์ุเทวา ผู้สื่อข่าวนสพ.ท้องถิ่น 
6. นางสายบัว บุญเขต ผู้สื่อข่าวนสพ.ท้องถิ่น 
7. น.ส.พิกุล คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวนสพ.ท้องถิ่น 
8. นายสมพงษ์ ทองอินทร์ บก.นสพ.ประเด็นข่าว 
9. นายทรงศักด์ิ เมฆประยูร ผู้สังเกตการณ์ 

10. นายหนึ่ง มณีวรรณ ผู้สื่อข่าวนสพ.มวลชน 
11. นายอารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าวนสพ.ข่าวสด 
12. นางบุษยมาศ สังคชาติ ผู้สื่อข่าวนสพ.ท้องถิ่น 
13. นางลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา บก.นสพ.อักษรนิวส์ 
14. นายอนุสรณ์ เอมพิณ ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์เคเบิ้ลทีวี 

    
 
 

/ระเบียบวาระ... 
 



 - ๕ - 
  

ระเบยีบวาระการประชุมสามัญ  
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมัยทีส่อง  ครั้งที่ 1  ประจาํปี ๒๕๕5 

วันอังคารที่  21  สิงหาคม  ๒๕๕5  เวลา 10.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาแจ้งที่ประชุมทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง     รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                                 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและ 

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบํารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่อง  ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่อง    ขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวด ค่าครุภัณฑ์   
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลดัฯ) 

     
ระเบยีบวาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๘  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นผู้แทนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด     
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จํานวน 1 คน  
 

ระเบยีบวาระที่ 9 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 3 คน 

 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 10... 



 - ๖ - 
 

 
ระเบยีบวาระที่ 10 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3 คน 
  

ระเบยีบวาระที่ 11 เรื่อง เพื่อทราบ  
11.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
11.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
11.3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558)  
11.4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
 

ระเบยีบวาระที่ 12  เรื่อง อื่นๆ  
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/บันทึกรายงาน... 

 
 

 



 - ๗ - 
บนัทกึรายงานการประชุมสามญัสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบรูณ์   

  สมัยทีส่อง  ครั้งที่ 1  ประจําปี  2555  
วันอังคารที่  21  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 255๕  เวลา  10.๐0 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

เลขานกุารสภาฯ 
(นายบรรเทงิ  สิงห์สถิตย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
(นายวรโชติ  สุคนธขจร) 
 
 
 
 
 
 

      ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มาลงช่ือ
เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุด
เทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทําหน้าที่ประธานที่ประชุม  
ขอกราบเรียนเชิญครับ... เชิญรองประธานสภาฯทั้ง 2 ท่าน ขึ้นทําหน้าที่
ช่วยเหลือประธานในที่ประชุม 
     ประกาศสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยที่สองประจําปี 
พ.ศ. 2555 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2556 ตามท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มติในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนเพชรบูรณ์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 กําหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่
สอง ประจําปี พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป มี
กําหนด 45 วัน และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป มีกําหนด 45 วัน อาศัยอํานาจตามความ
ในข้อ 21 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่สอง พ.ศ. 
2554 จึงประกาศกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 15 
สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด  45 วัน และกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. 2556 ต้ังแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2556 มีกําหนด 
45 วัน ลําดับต่อไป  
      เรียนเชิญประธานสภาฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปครับ 
 

    เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมาชิกสภาฯ ปลัด 
รองปลัด ผู้อํานวยการกองทุกกอง สื่อมวลชน ข้าราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน 
     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บรรจุญัตติที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอต่อสภาฯ จํานวน 11 เรื่อง โดยเฉพาะญัตติขอความ 
 

/เห็นชอบ... 
 



 - ๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

เลขานกุารสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งตามระเบียบแล้วจะต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 แต่ด้วยเหตุยังไม่มีสภาฯ 
ในขณะนั้น เนื่องจากสมาชิกสภาฯครบวาระ จึงไม่สามารถเสนอต่อสภาได้
ภายในกําหนด ประกอบกับมีญัตติที่สําคัญ ๆ เร่งด่วนอีกหลายเรื่อง ที่จะ
เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อให้การ
พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างแท้จริง จึงเรียกประชุมสภาฯ ใน
วันนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้
เสนอต่อสภาร่วมกัน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
สามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2555 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2555 ณ บัดนี้ 
 

   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
    1. นางน้ําผึ้ง ฟักศรี ได้รับแต่งต้ังเป็นนักบริหารทั่วไป ระดับ 6 
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม) 
    2. นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด ได้รับแต่งต้ังเป็นนักบริหารงานนโยบาย
และแผน ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล) 
    3. นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์ ได้รับแต่งต้ังเป็นนักบริหารงานช่าง ระดับ 
7 (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง) 
 

รับทราบ 
 

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี- 

 

    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (วาระที่หนึ่ง) 
     เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
     ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับต้ังแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 

/ข้อ 47 … 



 - ๙ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

นางนฤมล   วรกมล 
(ปลดั อบจ.พช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว 
     ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
      ขอเชิญประธานที่ประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปครับ 
 

      เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ   
 

      กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่
เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล วรกมล ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติขอความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ 2556 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่าน ให้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มียอดเงินสะสมส่วนที่
เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 34,417,835.11 
บาท และสะสมไว้ที่กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) 
อีกจํ านวน  41,674,216.86 บาท  รวมเป็น เงินสะสมทั้ งสิ้ น 
76,092,051.97 บาท ซึ่งทําให้สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความมั่นคง  
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
    ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สามารถดําเนินการตามที่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ 
    2.1 รายรับปีงบประมาณ 2556 
    ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 520,085,514.- บาท แยกเป็น 
 

/ก.รายได้… 



 - ๑๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ก. รายได้ภาษีอากร  จํานวน 452,700,000.- บาท 
    ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร เช่น หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
จํานวน  5,680,000.- บาท 
    ค. หมวดรายได้จากทุน  จํานวน  200,000.- บาท 
    ง. เงินช่วยเหลือ เช่น เงินอุดหนุน (ทั่วไป, กําหนดวัตถุประสงค์
,การศึกษา) จํานวน  61,505,514.- บาท 
     2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 520,083,880.- 
บาท แยกเป็น 
     1. ด้านบริหารทั่วไป  จํานวน  ๙๖,๔๔๕,๑๒๐.- บาท 
     2. ด้านบริการชุมชนและสังคม  จํานวน  188,189,502.-บาท 
     3. ด้านเศรษฐกิจ  จํานวน  94,724,718.- บาท 
     4. ด้านการดําเนินงานอื่น  จํานวน  140,724,540 .- บาท 
     2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 520,083,880.-บาท  
     1. รายจ่ายงบกลาง  จํานวน  140,724,540.- บาท 
     2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา จํานวน  61,311,342.- บาท 
     3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จํานวน  166,914,748.-
บาท 
     4 .  หมวดค่ าสาธารณูป โภค  จํ านวน  4 ,047,000. - บาท 
     5. หมวดเงินอุดหนุน จํานวน  35,830,000.- บาท 
     6. หมวดรายจ่ายอื่น จํานวน  100,000.- บาท 
     7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 111,156,250.- 
บาท 
    3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.255๖ ได้ต้ังจ่ายรายจ่ายงบกลาง ประเภทค่า 
ชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย มีรายการดังนี้ 
      ๑.ชําระหนี้เงินกู้เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสอ.) 
สําหรับซื้อเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม
สัญญาเงินกู้เลขที่ 288/2546 ลงวันที่ 8 กันยายน 2546 กําหนดส่งใช้
คืนภายใน 10 ปี ชําระเป็นปีที่ ๑0 งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน  
2,095,300.-บาท   
     ๒.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สํานักงานธุรกิจ
พิจิตร สําหรับจัดซื ้อเครื ่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ กําหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี ชําระเป็นปีที่ 5 งวดที่ 5  เป็น
เงิน 6,150,000.-บาท 
     3.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานธุรกิจ
พิจิตรสําหรับก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ บริเวณสวนรุกชาติ 
 

/สาธารณะ... 
 



 - ๑๑ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาธารณะหนองนารี ตามสัญญาเงินกู้ประจํา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2550 กําหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี ชําระเป็นปีที่ 5 งวดที่ 5  เป็นเงิน 
10,260,000.- บาท 
     4.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ สําหรับโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี 2553 กําหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี 
ชําระเป็นปีที่ 3 งวดที่ 3  เป็นเงิน  34,600,000.-บาท 
     5.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ สําหรับโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี 
2553 กําหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี ชําระเป็นปีที่ 3 งวดที่ 3 เป็นเงิน 
11,060,000.- บาท 
     6.ชําระหนี้ เ งินกู้ เ งินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (กสอ.) สําหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2216 บ้านโนนชาด 
หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยกะโป๊ะ หมู่ที่ 6 (เข้าแหล่งท่องเที่ยวเลยดั้น) ตําบล
หลักด่าน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการก่อสร้าง
หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู
วิทยาคม) กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ชําระเป็นปีที่ 1 งวดที่ 1 เป็น
เงิน 4,593,120.- บาท 
      7.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ สําหรับโครงการ
จัดทําศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในเขตพื้นที่อําเภอหล่มสัก, อําเภอชนแดน และอําเภอวิเชียรบุรี และ
โครงการจัดทําศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Basic 
Science Center) กําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ชําระเป็นปีที่ 1 งวดที่ 
1 เป็นเงิน 20,088,000.- บาท  

    

     ๔.ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การจําแนกรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง กําหนดไว้ว่าการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นํามาจาก
เงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะกําหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้  
      สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖  มีรายจ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ร ว ม ท้ั ง สิ้ น 
๙๐,๐๔๗,๓๑๘.-บาท แยกเป็น                         
     1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืน ๆ จํานวน  4๕,๐๐๐,๒๓๘.-บาท   
 

/2.เงินค่าจ้าง... 
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     2. เงินค่าจ้าง  จํานวน  1๙,๙๘๑,๒๘๐.-บาท 
     3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น  จํานวน  2๕,๐๖๕,๘๐๐.-บาท  

     คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๖๔ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 255๖ 
เป็นรายจ่ายที่ต้ังจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท                 
    บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

หลกัการ 
     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม  520,083,880.- บาท 
      แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
      ก. ด้านบริหารทั่วไป   รวม 96,445,120.- บาท 
      1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม 93,233,520.- บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 3,211,600.- บาท  
     ข. ดา้นบริการชุมชนและสังคม  รวม 188,189,502.- บาท 
         1. แผนงานการศึกษา         รวม 105,289,652.- บาท 
         2. แผนงานสาธารณสุข       รวม 21,250,000.- บาท 
         3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  รวม 3,900,000.- บาท 
         4. แผนงานเคหะชุมชน       รวม  3,865,350.- บาท 
         5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,062,900.- 
บาท  
         6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ รวม  
23,821,600.- บาท  
      ค. ด้านเศรษฐกิจ  รวม 94,724,718.- บาท 
          1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 73,210,718.- 
บาท  
          2. แผนงานการเกษตร  รวม 21,514,000.- บาท 

      ง. ด้านการดําเนนิงานอื่น   รวม 140,724,540.- บาท 

      1. แผนงานงบกลาง  รวม 140,724,540.- บาท 

      เหตุผล เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึง
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป 

      ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้แถลงญัตติ ต่อที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยจะสอบถามให้อภิปรายได้  
หลังจากนั้นจะขอมติว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ ถ้าสมาชิก
รับหลักการร่างข้อบัญญัติฯนี้ ผมก็จะส่งร่างข้อบัญญัติฯนี้ ไปให้กับ 

 

/คณะกรรมการ... 
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นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
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เลขานกุารสภาฯ 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียด ตามระเบียบต่อไป เชิญ
สมาชิก อภิปรายได้ เชิญครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือสงสัย
หรือไม่ครับ ......ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระที่หนึ่ง ยกมือด้วยครับ
..... เป็นเอกฉันท์  
 

เห็นชอบ 
 

     เ ชิญสมา ชิก เสนอกํ าหนดระยะ เวลา เสนอคํ าแปรญัต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ที่สภาฯได้คัดเลือกไปแล้วใน
คราวประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ..... เชิญ
สมาชิกเสนอ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
 

     กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน สมาชิก
จากอําเภอวิเชียรบุรี ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
ต้ังแต่หลังเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้ ไปถึงวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.55) เวลา 
12.00 น. ขอเชิญสมาชิกและฝ่ายบริหารที่ต้องการแปรญัตติ ย่ืนเสนอคํา
แปรญัตติฯ เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้ 
ถึง 12.00 น. วันพรุ่งนี้ครับ 
 

     ท่านเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน ได้เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติฯ ต้ังแต่วันนี้หลังเลิกประชุม จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 22 
สิงหาคม 2555  ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่... ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยกับท่านเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ที่ได้เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอ
รับคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ต้ังแต่วันนี้หลังจากเลิกประชุมจนถึงเวลา 
12.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ยกมือด้วยครับ...เป็นเอกฉันท์  
 

เห็นชอบ 
 

      ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
      เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 

/ข้อ 45... 
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นายก อบจ.พช. 
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะขออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้  
     การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว  
     ข้อ 49 วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
     ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  
     ขอเชิญประธานที่ประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 
 

     เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีอาคารหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และห้องประชุมที่อยู่ภายในอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังเก่า) เพื่อใช้เป็น
สถานที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานส่วน
ราชการต่างๆ โดยการให้บริการใช้สถานที่ดังกล่าวนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมิได้ออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการ เพื่อบังคับใช้ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แต่อย่างใด ทํา
ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่า
น้ําประปา และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา อีกทั้งยังไม่เกิดความชัดเจน ใน
การจัดเก็บค่าใช้บริการและค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการหอประชุมและ
ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉะนั้น โดยอาศัย 
 

/หลักการ... 
 



 - ๑๕ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 

 
หลักการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 (1) , มาตรา 48 ,มาตรา 51 , มาตรา 
69 และมาตรา 73 (3) (4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่
เอกชนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จาก
บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตราเป็น
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงเหตุผล
ความจําเป็นดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง จึงจําเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการห้องประชุมหอประชุม และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 
2555 ขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ และสามารถนําเงิน
ค่าธรรมเนียมมาเป็นรายได้บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อจักได้นําเงินไปใช้จ่ายในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
และดําเนินตามอํานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอนําร่าง
หลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ และร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้
จัดทําขึ้นเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเป็นไปตามาตรา 52 ,มาตรา 53 , มาตรา 54, และ
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

     ขอบคุณท่านนายก ที่ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัย ให้สอบถามหรือภิปรายได้  หลังจากนั้นผมจะขอมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่.....เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ ครับ 
 
       กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน 
สมาชิกสภาจากอําเภอวิเชียรบุรี ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
ฉบับนี้มา ความจริงผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ราคาที่ต้ังไว้ผมว่าราคาสูงไป 
น่าจะถูกกว่านี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามผมเห็นด้วยในหลักการที่เสนอมาครับ  
 

     มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  .....ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติ... 
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ห้องประชุม 
หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 สมาชิกท่านใด
เห็นควรรับหลักการ ยกมือด้วยครับ เป็นเอกฉันท์ 
 

เห็นชอบ 
 

/ประธาน... 
 



 - ๑๖ - 
 
 

ประธานทีป่ระชุม  
 
 
 
 
 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 

  
       

    

      หลังจากท่านสมาชิกรับหลักการแล้ว จะสอบถามที่ประชุมว่าจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ถ้าพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ในวาระที่สอง ต้องให้ที่ประชุมสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
สมาชิกเห็นว่าอย่างไร เชิญเสนอ . . .ครับ เ ชิญ ส .อบจ .เกรียงศักด์ิ  
พิชิตกวิน 
     

     ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมนายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน ผมขอ
เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ที่สภาได้คัดเลือกไว้แล้ว
มาทําหน้าที่พิจารณา  เพราะถ้าแปรญัตติเต็มสภา จะต้องใช้เวลามาก
พอสมควร ต้องไล่ตามทุกมาตรา เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าให้คณะกรรมการ
แปรญัตติร่วมกันพิจารณาในวาระที่สอง จะรอบคอบและละเอียดกว่า 
 

     ท่าน ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาในวาระที่สอง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย มีข้อเสนอ
อื่นก็เชิญนะครับ.... มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติว่า สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาในวาระที่สอง ยกมือด้วย
ครับ ....เป็นเอกฉันท์ 
 

เห็นชอบ 
 

     จะให้สมาชิกกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ขอเชิญครับ  
เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน   
 

    เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน  ผมใน
ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ขอกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติพร้อมกันทั้งสองฉบับ เพราะใช้กรรมการฯ 
คณะเดียวกัน ผมจึงเสนอเวลาหลังจากเลิกประชุมวันนี้ ไปจนถึงเวลา 
12.00 น. ของวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สมาชิกและฝ่าย
บริหาร จะเสนอคําแปรญัตติก็ขอเชิญนะครับ  
 

     ขอบคุณ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ท่านได้เสนอกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติต้ังแต่วันนี้หลังเลิกประชุมจนถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555  มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ... 
ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้   สมาชิกท่านใดเห็นด้วย
กับส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ที่ได้เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติ ต้ังแต่วันนี้หลังเลิกประชุม จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 
สิงหาคม 2555 ยกมือด้วยครับ....เป็นเอกฉันท์  
 

 เห็นชอบ     
 

     ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  

/เชิญฝ่ายบริหาร... 



 - ๑๗ - 
 
 
 
    

ปลดั อบจ.พช. 
(นางนฤมล วรกมล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
    เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ  

    กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติขออนุมัติโครงการขอจ่ายเงินสะสมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2555  
    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจําเป็นที่จะต้อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ ไ ด้รับการร้องขอจาก
ประชาชนที่ไปพบปะเยี่ยมเยือน จากหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่อง
เส้นทางการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรและการสัญจรไปมา การ
ขาดแคลนแหล่งน้ําสําหรับน้ําอุปโภค-บริโภค การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
การส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการเพิ่มศักยภาพด้าน
การศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์                                         
    ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถนํามาใช้ได้จํานวน  34,417,835.- 
บาท (สามสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)     
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ข้อ 3 กล่าวโดยสรุป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นและให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งได้อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๓4,
๔๑๔,๖00.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
     1. สํานักปลัดฯ รวม ๔ โครงการ เป็นเงิน 1๖,๒๘๔,๑00.-บาท 
     2.กองแผนและงบประมาณ รวม ๗ โครงการเป็นเงิน ๑๐,๑๒๙, ๐๐๐.-
บาท 
     3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รวม ๒ โครงการ   เป็นเงิน   
๘,๐๐๑,๕๐๐.-บาท              
รวมทั้งสิ้น 13  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓4,๔๑๔,๖00.-บาท (สามสิบสี่
ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกรอ้ยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ 

/จัดส่ง... 
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ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 

ปลดั อบจ.พช. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดส่งให้แล้ว  จึงเสนอมาเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์พิจารณาอนมุัติต่อไป 
 

     ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจ่ายขาด
เงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามฝ่ายบริหาร
หรือไม่ครับ  ถ้ ามีก็ขอเรี ยนเชิญนะครับ  ทั้ งหมด  13 โครงการ 
34,414,600.-บาท มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ...ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตาม
ฝ่ายบริหารเสนอ ยกมือด้วยครับ... เป็นเอกฉันท์ 
 

     อนุมัติ 
 

     ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดฯ)  
     เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญท่านปลัดฯ ครับ  
      

     กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่
เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล วรกมล  
ขอแถลงญัตติระเบียบวาระที่ 6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่            
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2555  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากมีครุภัณฑ์บางรายการชํารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 
ต้องจัดหาใหม่มาทดแทนของเดิม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอโอนเงินงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักงานปลัดฯ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
     สํานักปลัดฯ  จํานวน  1 รายการ งบประมาณ  28,000 บาท  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศขนาด 24,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (มอก.) เพื่อติดต้ัง
หน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 28,000.- บาท รวมค่าติดต้ัง 

/โดยโอนลด... 
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มตทิีป่ระชุม 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
ปลดั อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      โดยโอนลดจาก หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาสังคม จํานวน 28,000.- บาท   
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .  2541 หมวด  4 การโอนและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ 

    ขอบคณุทา่นปลัดฯ นะครับ ได้แถลงญตัติต่อสภา เรื่องขออนุมัติโอนเงิน  
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสรา้ง ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักปลัดฯ มที่านใดสงสยั 
หรือไมค่รับ จํานวน 1 รายการงบประมาณ 28,000 บาท มหีรือไม ่...ถ้า 
ไม่มผีมจะขอมติ สภาแห่งนีน้ะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสรา้ง ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีฝ่ายบรหิารเสนอมา ยกมือด้วย 
ครับ ...เป็นเอกฉันท ์ 
 

อนุมตั ิ
 

     ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบญัญตั ิองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) 
 

     เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติครับ 
  

     กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่
เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล วรกมล  
ขอแถลงญัตติระเบียบวาระที่ 6  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญั ติ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ ายตามข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากในปัจจุบันตู้เก็บเอกสาร 3 เมตร ไม่มี 
 

/จําหน่าย... 
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นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
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นายสมคดิ  รนินาศกัดิ ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จําหน่ายในท้องถิ่นและได้สอบถามจังหวัดใกล้เคียง ปรากฏว่าบริษัทผู้ผลิต
ได้เลิกผลิตแล้ว จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 
ดังกล่าว จํานวน 1 โครงการ 
     กองการศึกษาฯ  
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ข้อความเดิม จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 เมตร 
เคลือบผิวไม้ด้วยเมลามีนอย่างดี จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 .- บาท 
จํานวนเงิน 11,800.- บาท ข้อความใหม่ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด
กว้าง 42 เซนติเมตร และยาว 1.2 เมตร ทําจากไม้ ปาติเกิล จํานวน 4 
ตู้ ๆ ละ 2,900.- บาท จํานวนเงิน 11,800.- บาท 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .  2541 หมวด  4 การโอนและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

    ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ แห่งนี้ สมาชิกท่านใด 
ส ง สั ย ห รื อ ไ ม่ ค รั บ  เ ชิ ญ ส .อบจ . เ ก รี ย ง ศั ก ด์ิ  พิ ชิ ต ก วิ น  ค รั บ  

 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมไม่สงสัย แต่ผมไม่อนุมัติ 
ท่านประธานเชื่อหรือไม่ครับว่า เขาต้ังงบแล้วไม่มีของ เขาเลิกผลิต 
ผมอยากจะถามคนที่รับผิดชอบตั้งงบเรื่องนี้มา ต้ังมาได้ปีเดียวแล้วก็บอกว่า
บริษัทเลิกผลิต ผมไม่เชื่อนะครับ วิธีงบประมาณ ทํากันแบบง่าย ๆ เสนอมา
เข้างบ และก็มาขอเปลี่ยนแปลง  ผมไม่เห็นชอบครับ  
 

    ท่านเกรียงศักด์ิ ได้อภิปราย ไม่เห็นชอบ มีสมาชิกท่านอื่นสงสัย  
จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญนะครับ  เชิญ ส.อบจ.สมคิด  รินนาศักด์ิ       

    กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสมคิด รินนาศักด์ิ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอวังโป่ง เรื่องของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ผมว่า
ไม่พอใช้งานหรือไม่พอใช้เก็บเอกสาร หรือว่าชํารุดใช้ไม่ได้เลย ผมเห็น
บางครั้งตู้ครุภัณฑ์ของเราที่เก็บไว้ก็มีจํานวนมาก ไม่ทราบว่ามีความจําเป็น
ขนาดไหน ที่จะต้องจัดซื้ออีก อยากทราบข้อมูล เพราะว่าทางฝ่ายนิติ
บัญญัติเราไม่รู้ เลยว่ามีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหน ที่ เราต้องใช้
งบประมาณ เพราะว่าเงินงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชน เราก็อยากใช้ให้
เกิดประโยชน์ ถ้าไม่จําเป็น ผมก็อยากให้ซื้อในสิ่งที่จําเป็นก่อนครับ 
 

/ประธาน... 
 
 



 - ๒๑ - 
 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 

ปลดั อบจ.พช. 
 
ผอ.กองการศกึษาฯ 
(นางจารพุนัธุ ์ อุตม์อ่าง) 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 

ผอ.กองการศกึษาฯ 
 

ป
  

ระธานทีป่ระชุม 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

ผอ.กองการศกึษาฯ 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

นายก อบจ.พช. 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

   ขอบคุณ ส.อบจ.สมคิด รินนาศักด์ิ มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ
ท่านปลัดฯ  

   เชิญผอ.กองการศึกษาฯ ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
 

     กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ  ดิฉันนางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง  
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ การตั้งงบประมาณครั้งแรก เจ้าหน้าที่ในกองได้ใช้
มาตรฐานครุภัณฑ์ไปเป็นตัวกําหนดในข้อบัญญัติ  พอจะจัดซื้อ ปรากฏว่า
ทางร้านไม่มีจําหน่าย เราจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตู้ ตามท่ีได้เสนอ 
มาเพื่อขออนุมัติสภาฯค่ะ 
    
 

    ขอบคุณผู้อาํนวยการกองการศึกษาฯ นะครับ มีอีกคําตอบหนึ่งที่ยัง
ไม่ได้ตอบ เมื่อสักครู่ ส.อบจ.สมคิด ถามว่ามีความจําเป็นมากน้อยขนาด
ไหน ให้ตอบด้วยครับ  
 

    เมื่อที่ประชุมสภาเห็นว่าไม่เห็นสมควรอนุมัติ ยกเลิกก็ได้ค่ะ 
 

    สรุปว่า ไม่จําเป็นใช่ไหมครับ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ครับ  
 

    กราบเรียนท่านประธานครับ คําว่ายกเลิกแปลว่าอะไรครับ ช้ีแจงก่อน
นะครับ หมายความว่า ยกเลิกทั้งสองอย่าง ทั้งของเดิมและของใหม่ หรือ
ว่าถอนเรื่องเฉย ๆ ใช่ถอนเรื่องหรือเปล่าครับ ถ้าถอนเรื่องแปลว่าจะต้อง
ดําเนินการต่อ ดําเนินการไม่ได้ก็ปล่อยเงินตกไป อย่างที่ท่านผอ.กอง
การศึกษาฯ ตอบ ก็แปลว่าดูกระดาษ แล้วก็เขียนโครงการตามกระดาษ 
ไม่ได้ดูตามความจําเป็น ว่าซื้อมาแล้วจะเข้าห้องได้หรือไม่ มีสถานที่วาง
หรือไม่ วิธีเขียนงบประมาณเป็นแบบนี้ เวลาเราจ้ําจ้ีจ้ําไช อย่ามาโกรธกัน  
เพราะเรื่ องนี้ เป็นผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 
ผลประโยชน์ของประชาชน เพราะฉะนั้นท่านผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ตอบใหม่ว่าจะถอนเรื่อง หรือว่าจะยกเลิกทั้งหมด ขอบคุณมากครับ  
 
 

    เชิญท่าน ผอ.กองการศึกษาฯ ครับ 
 

    ขออนุญาตถอนค่ะท่าน 
 

    ขอบคุณ ผอ.กองการศึกษาฯ เชิญท่านนายกครับ  
  

    กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก เรื่องนี้ก็แก้โดยวิธีนี้นะครับ 
ให้กองการศึกษาฯถอนญัตติออกไป แล้วเรายังไม่ต้องซื้อในปีนี้ ปล่อยเงิน
ตกไป แล้วจะมีขั้นตอนในการแปรญัตติ ถ้ากองการศึกษามีความจําเป็น
จะต้องใช้ตู้ มาแจ้งผมแล้วผมจะแปรเพิ่มเข้าไปให้ แต่ขอให้ตู้นั้นมีขาย ให้
ไปเช็คให้ละเอียดนะครับ ฉะนั้นเรื่องพวกนี้อยากบอกผู้อํานวยการกอง 
 

/ทุกกอง... 
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ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดั อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทุกกอง ช่วยดูรายละเอียดให้เพิ่มมากขึ้น อย่าให้สมาชิกเขาตําหนิได้ 
ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เราปล่อยตกไป แล้วตกเป็นเงินสะสม 
ส่วนราคาตู้คงไม่มากนัก ถ้ามีความจําเป็น ผมจะแปรญัตติเพิ่มเข้าไปให้ 
ขอบคุณมากครับ 
 

    ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ  ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ถอนญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ของกองการศึกษาฯ ยกมือด้วยครับ....เป็นเอกฉันท์ 
  

    เห็นชอบ 
 

    ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นผู้แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 1 คน  
     เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติครับ  
 

     เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
     ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง มี
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดคณะหนึ่ ง 
ประกอบด้วย  

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคน 
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนสี่คน ประกอบด้วย  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคนปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
     (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน 
ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่
กําหนดหลักเกณฑ์และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจําเป็น 
เฉพาะสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

(2) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและ 
วิธีการการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุ 
 

/และแต่งต้ัง... 
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ประธานทีป่ระชุม 
 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 

 
 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม 
 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 

นายจําเรญิ  สวุรรณ ี
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 

 
และแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์  

(4) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน     
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนา 
ความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     เพื่อให้เป็นไปตามอนุมาตรา 3 ได้กําหนดให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภาฯ คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เพื่อเป็นผู้แทน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอให้สภาฯได้โปรดพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ต่อไป 
 

     ขอบคุณท่านปลัดฯที่ได้แถลงญัตติฯ ต่อสภาฯ แห่งนี้ ผมจะให้ท่าน
สมาชิกเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน  
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
สมาชิกสภาอําเภอวิเชียรบุรี ผมขอเสนอ ส.อบจ.จําเริญ สุวรรณี เป็น
ผู้แทนสภาฯในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอผู้รับรองด้วยครับ  
 

     ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ...ถ้าไม่
มีผมขอประกาศ ส.อบจ.จําเริญ  สุวรรณี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนสภาฯ
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

เลือก ส.อบจ.จําเริญ  สุวรรณี  
 
       ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 3 คน  
       ผมจะให้สมาชิกเสนอทีละคนพร้อมผู้รับรอง เชิญสมาชิกได้เสนอ
ครับ เชิญ ส.อบจ.จําเริญ สุวรรณี  
 

      ผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ คนที่ 1  ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน ขอผู้รับรองด้วยครับ   
 

    ส.อบจ.จําเริญ  สุวรรณี เสนอ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 1 
มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ...ถ้าไม่มีผมขอประกาศ  
ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 1 เชิญ ส.อบจ.จําเริญ ครับ 

/นายจําเริญ... 
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นายจําเรญิ  สวุรรณี  
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

 
 

 
 
 
 

นายจําเรญิ สวุรรณ ี
 

 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม 
 
 
 
 
ปลดั อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      ผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ คนที่ 2  ส.อบจ.สุภาวดี  เพ็งธงชัย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   

     ส.อบจ.จําเริญ  สุวรรณี ได้เสนอ ส.อบจ.สุภาวดี เพ็งธงชัย เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  คนที่ 2 
พร้อมผู้รับรองถูกต้อง มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ...ถ้า
ไม่มีผมขอประกาศส .อบจ .สุภาวดี เพ็งธงชัย  ไ ด้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 2 เชิญ 
ส.อบจ.จําเริญ ครับ 
 

     ผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ คนที่ 3  คือ ส.อบจ.เทียนทอง ทองใจสด ขอผู้รับรองด้วยครับ   
 

    ส .อบจ .จํ า เริญ  สุ วรรณี  ไ ด้ เสนอคุณสุภาว ดี  เพ็ งธงชั ย  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  คนที่ 3 
พร้อมผู้รับรองถูกต้อง มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ...ถ้า
ไม่มีผมขอประกาศ ส.อบจ.เทียนทอง ทองใจสด ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 3 สรุป
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 3  คน 
ประกอบด้วย 

1. ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน 
2. ส.อบจ.สุภาวดี  เพ็งธงชัย 
3. ส.อบจ.เทียนทอง ทองใจสด 
 

เห็นชอบ 
 

    ระเบียบวาระที่ 10 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 3 ท่าน  เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ  
 

    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
    สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครบวาระในการดํารงตําแหน่ง ซึ่งใน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คัดเลือก ให้เป็น
คณะกรรมการ จํานวน 3 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่น
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน เป็นคณะกรรมการ โดยให้มีวาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบฯ  

/จึงเสนอ...  
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ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 

นางสุภาวดี  เพง็ธงชัย 
 

 
 
 
 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 

นางสุภาวดี  เพง็ธงชัย 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 

 
 
 
 
นางสุภาวดี  เพง็ธงชัย 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 

     
   จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 3 คน ต่อไปจึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   วิธีการเลือกเหมือนคณะกรรมการพัฒนาฯ จะให้สมาชิกเสนอครั้งละ 1 
ท่าน พร้อมผู้รับรองถูกต้อง และจะประกาศผลทีละท่านไป เชิญท่าน
สมาชิกเสนอครับ เชิญ ส.อบจ.สุภาวดี เพ็งธงชัย  
 

   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุภาวดี 
เพ็งธงชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตเลือกต้ังที่ 1 อําเภอ
หล่มเก่า ดิฉันขอเสนอ ส.อบจ.สมคิด รินนาศักด์ิ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1 ขอ
ผู้รับรองด้วยค่ะ 
 

    ส .อบจ .สุภาวดี  เพ็งธงชัย ได้เสนอ ส .อบจ .สมคิด รินนาศักด์ิ  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คนที่ 1 พร้อมผู้รับรองถูกต้อง มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ . . .ถ้าไม่มี ผมขอประกาศ  ส .อบจ .สมคิด รินนาศัก ด์ิ  
ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1 เชิญ ส.อบจ.สุภาวดี ครับ 
   

     ดิฉันนางสุภาวดี  เพ็งธงชัย ขอเสนอ ส.อบจ.จิราพร เทืองน้อย เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
 

     ส.อบจ.สุภาวดี  เพ็งธงชัย เสนอ ส.อบจ.จิราพร เทืองน้อย เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คนที่ 2 พร้อมผู้รับรองถูกต้อง มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ...ถ้าไม่มี ผมขอประกาศว่า ส.อบจ.จิราพร เทืองน้อย ได้รับ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 เชิญ ส.อบจ.สุภาวดี ครับ 
 

    ดิฉันนางสุภาวดี  เพ็งธงชัย ขอเสนอ ส.อบจ.สมภพ ไทยวัฒนาตระกูล  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
 

     ส.อบจ.สุภาวดี  เพ็งธงชัย เสนอ ส.อบจ.สมภพ ไทยวัฒนาตระกูล  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คนที่ 3 พร้อมผู้รับรองถูกต้อง มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ ...ถ้าไม่มี ผมขอประกาศว่า ส.อบจ.สมภพ ไทยวัฒนาตระกูล  

 
/ได้รับคัดเลือก... 
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มตทิีป่ระชุม 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รองปลดั อบจ.พช. 
(นายชาติชัย  สาลีผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ได้รับคัดเลอืกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 3 สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมนิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 
     1. ส.อบจ.สมคิด  รินนาศักด์ิ 
     2. ส.อบจ.จิราพร  เทืองน้อย 
     3. ส.อบจ.สมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล  

    เหน็ชอบ 
                 

    ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง   เพื่อทราบ 
     11.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .  2555- 2257)  
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ 
    11.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
    11.3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 
    11.4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .2556 – 2558) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1  
    เชิญฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผมขอ
อนุญาตรายงานทั้ง 4 ฉบับเลยนะครับ  
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นําปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ที่ได้จากการจัดทําประชาคม รวมทั้งการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง ๆ 
และจากการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และได้นํามาจัดทําแผนพัฒนา
สามปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศให้
ประชาชนโดยทั่วไปทราบแล้ว ดังนี้  
      1. ประกาศแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ.2555-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)   
      2. ประกาศแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ.2555-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที ่2)   
      3. ประกาศแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ.2556-2558)  
      4. ประกาศแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ
(พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ให้กับทุกท่านแล้ว   
      ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
 

/องค์กร... 
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ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจําเรญิ  สวุรรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ขอ้ 24 ให้ผู้บรหิารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาทีอ่นุมติัแล้วและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิน่
ทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง อื่น ๆ    
     เรื่องที่ 1 ผมขอสอบถามท่านสมาชิกว่าเราจะประชุมสภาฯเพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯทั้งสองฉบับ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 วันที่
เท่าไหร่ เชิญสมาชิกสภาฯเสนอ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน  ครับ  
 

      กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกต้ังที่  3 อําเภอวิเชียรบุรี ผมขอเสนอให้มีประชุม
สภาฯเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

     ขอบคุณ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ได้เสนอวันประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริหารห้องประชุม 
หอรประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 วาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. พร้อมผู้รับรอง
ถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ เรื่อง
ต่อไปนะครับมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์ปฏิบัติพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัด
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังผู้ติดยาเสพติด
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจัดขึ้นที่เรือนจํา
จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และที่เรือนจําอําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. มีการแสดงดนตรีของ
ศิลปินหนู มิเตอร์ และการแสดงตลก สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วม
โครงการแจ้งรายชื่อได้ที่กองแผนและงบประมาณ สาเหตุที่ต้องแจ้ง
รายช่ือเพราะว่าในการที่เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังต้องแจ้งขออนุมัติจาก ผอ.
เรือนจํา สมาชิกท่านใดจะมีเรื่องพูดคุยในเรื่องวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่ เชิญ
ครับ เชิญ ส.อบจ.จําเริญ  สุวรรณี ครับ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เนื่องจากขณะนี้พื้นที่ของอําเภอศรีเทพกําลังประสบกับปัญหาความแห้ง
แล้ง ฝนไม่ตก พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยและข้าวได้รับ
ผลกระทบมาก ผมฝากท่านประธานสภาฯ และท่านผู้บริหารประสาน
เรื่องการจัดทําโครงการฝนหลวงให้กับเขตพื้นที่อําเภอศรีเทพด้วยครับ  
ขอบคุณครับ  
     

/ประธาน... 
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ประธานทีป่ระชุม 
 

นางสุภาวดี  เพง็ธงชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานทีป่ระชุม 
(นางนิภา  เจนจบธรรม) 
รองประธานสภา(คนที่ 1) 
นายสมคดิ  รนินาศกัดิ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

นายวรโชติ  สคุนธ์ขจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    ขอบคุณครับ  เชิญ ส.อบจ.สุภาวดี  เพ็งธงชัย ครับ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิก ดิฉันนางสุภาวดี 
เพ็งธงชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกต้ังที่  ๑ 
อําเภอหล่มเก่า ขอรบกวนฝ่ายบริหาร ผ่านท่านประธานสภาฯ ขอ
งบประมาณซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งของอําเภอหล่มเก่าสายไฟ
หลุดหมดแล้ว ซึ่งในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไม่มีระบุไว้ มี
แต่ของอําเภอเขาค้อ ต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างฝายคสล. ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างฝายให้ วันนี้มีน้ํา
เต็มฝาย ชาวบ้านได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก  ดิฉัน
หวังว่าหากท่านนายกพอจะมีงบประมาณเพิ่มเติมให้อีกก็อยากให้ไปทํา
เรื่องฝายน้ําล้นเพิ่มเพื่อประโยชน์ของให้ประชาชนในเขตเพชรบูรณ์ค่ะ  
 

     ขอบคุณ ส.อบจ.สุภาวดี เชิญส.อบจ.สมคิด รินนาศักด์ิ ค่ะ 
 
 

     ผมนายสมคิด รินนาศักด์ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เขตอําเภอวังโป่ง ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารนะครับที่ได้จัดทําโครงการ
ฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังผู้ติดยาเสพติดประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ถือเป็นโครงการที่ดี และหากมีงบประมาณผมอยากจะให้จัด
โครงการที่เริ่มจากเด็กในโรงเรียนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามายุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเรื่องยาเสพติดตอนนี้ทําให้ปัญหามากมายใน
สังคม เราควรเริ่มแก้ไขจากต้นเหตุ เพื่อให้ได้ผลของการป้องกันที่ดี และ
อีกเรื่องที่ผมอยากฝากถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารถึง
อุปกรณ์ เครื่องมือ การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลของเราว่ายังสามารถ
ดําเนินการเจาะน้ําบาดาลได้หรือไม่ครับ เนื่องจากตอนนี้ในเขตอําเภอ 
วังโป่งมีปัญหาเรื่องน้ําขาดแคลนครับ อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้อนุเคราะห์ดําเนินการเจาะน้ําบาดาลเพื่อผลิตน้ําประปาให้
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําอุปโภค บริโภคท่ีสะอาดนะครับ  ไม่
ทราบว่าพร้อมหรือเปล่าถ้าผมจะทําเรื่องเสนอท่านเพื่อจะช่วยพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตอําเภองังโป่งครับ 
 

     ขอบคุณค่ะ เชิญ ส.อบจ.วรโชติ สุคนธ์ขจร ค่ะ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผมนายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เขตเลือกต้ังที่ 1  อําเภอชนแดน  มีพี่น้องประชาชนฝากมา
ถามหลายเรื่องด้วยกันนะครับ  
      เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องเครื่องจักรที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่ในเขตอําเภอชน
แดนและอําเภอวังโป่ง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณหลังเขาเครื่องจักรต้องพัฒนา
พื้นที่มากเป็นพิเศษซึ่งไม่ได้หยุดเลยครับ ต้องขอบคุณท่านนายกที่ได้จัด 
 

/เครื่องจักร... 
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เครื่องจักรเข้าไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมาย ทางพี่น้องประชาชนในเขตอําเภอชน
แดน และอําเภอวังโป่ง ฝากมาขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งกองช่างด้วยนะครับ  
     เรื่องที่ 2  เรื่องถนนหมายเลขทางหลวง ๑๓๐๑ ระยะทางประมาณ 
๓ กิโลเมตร ซึ่งไม่ใช่ของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่
ถนนเส้นนี้ชํารุดมาก ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ซึ่ง
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้รายการทางช่อง 3 ไปถ่ายทําและ
พรุ่งนี้ก็ได้นัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สัมภาษณ์ด้วยครับ ผมได้
ประสานไปยังแขวงการทางเพชรบูรณ์ให้ไปร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ด้วยเพ่ือที่จะได้ให้ทางช่อง 3 สัมภาษณ์ด้วย  ผมอยากเรียนถามท่าน
นายกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอความอนุเคราะห์ให้เครื่องจักรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดําเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ร่วมกับแขวง
การทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และอบต. วันนี้ขออนุญาตนําเรียนท่านนายกใน
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ แล้วพรุ่งนี้มีผลสรุปอย่างไรผมจะให้ทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ทําเรื่องมาขอความอนุเคราะห์
ท่านนายกนะครับ  
     เรื่องที่ 3 โครงการที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมไปดําเนินการ
เกี่ยวกับกองการศึกษาฯ ซึ่งมี 2 เรื่องที่ดําเนินการ ได้แก่  
     1. เรื่องติวเข้มให้กับเยาวชนให้กับลูกหลานจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีนี้ใช้
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ต่ืนเต้นกันมาก ผู้ปกครองเจอหน้าก็ถามว่า 
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เป็นอย่างไร ลูกจะเข้าใจหรือไม่ ผมก็บอกว่าดีครับ 
สามารถตอบโต้ได้ ไปฟังจะได้ไม่ ต้องเดินทางไกล ผู้ปกครองฝาก
ขอบพระคุณท่านนายกมาด้วยนะครับ ซึ่งเราจะมาประเมินกันอีกครั้งว่า
การติวเข้มด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผลออกมาเป็นอย่างไร เราเริ่ม
โครงการวันนี้ก็สามารถจะพัฒนาไปได้อีกครับ  
      2. เรื่องศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่เชิดหน้าชูตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต้ังแต่ที่เราเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มามีนักเรียน นักศึกษา ผู้
เข้าชม หลายหมื่นคนแล้วนะครับ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เราได้
จัดงานวันวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้ามาเที่ยวชมประมาณ ๒,๐๐๐ -
๓,๐๐๐ คน หมุนเวียนกัน และวันเด็กที่เราได้เคยจัดมาแล้ว วันนั้นมีเด็ก
รวมท้ังผู้ปกครอง ประชานผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
๑๐,๐๐๐ คน งบประมาณมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ได้รับคําช่ืนชมมากเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา ผมอยากนําเรียนท่านนายกว่าเรื่องการศึกษา วันนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก 
โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่นําร่องในเรื่องนี้มาโดยตลอด 
จังหวัดพะเยาก็ได้นําโครงการดี ๆ ของเราไปปรับปรุงและดําเนินการ 
 

/จัดทํา... 
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ประธานทีป่ระชุม 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

นายธัชพล ดวงพตัรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดทําที่จังหวัดเขา วันนี้ผมภูมิใจมากที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้
ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่โครงการเหล่านี้  แล้วก็ขอบคุณท่านนายกที่ได้
ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการต่าง ๆ 
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเพชรบูรณ์ด้วยดีเสมอมา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านจะร่วมกันและทําตรงนี้ให้ดีที่สุด  
เพื่อให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขอบคุณมากครับ  
 

     สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องของการศึกษาผมขอ
อนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ว่าปีนี้เราปรับปรุงไป
มาก เรามีศูนย์อบรมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จํานวน ๑๑ ศูนย์ และ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผมได้เชิญตัวแทนศูนย์ทั้ง 
๑๑ ศูนย์ ของโรงเรียนต่าง ๆ ๑๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ ท่าน มาประชุม 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เชิญบริษัท ทีโอที ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาแนะนํา สาธิต วิธีการใช้ระบบ 
พร้อมทั้งตรวจสอบระบบของแต่ละศูนย์ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสนใจ
จะมาร่วมประชุมรับฟังการดําเนินงานของระบบก็ขอเรียนเชิญนะครับ  มี
เรื่องอีกเรื่องครับในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2555 เมื่อสักครู่ท่านประธาน 
วรโชติ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ไปเย่ียมผู้ต้องขังในเรือนจํา ผมก็ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อรองรับการประเมินผลระดับชาติและการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นวันและเวลา
เดียวกัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกรียติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผม
เองก็เชิญผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมท้ัง ๓๙ โรงเรียนมาร่วมเป็นเกียรติ
ด้วย เพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ แบ่งกันไปร่วมกิจกรรมที่
เรือนจําและแบ่งมาร่วมเปิดงานที่มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยนะ
ครับ การแต่งกายชุดสุภาพ ขอบคุณครับ 
 

   ขอบคุณค่ะ เชิญ ส.อบจ.ธัชพล ค่ะ 
  

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมนายธัชพล ดวงพัตรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต
เลือกต้ังที่ 3 อําเภอเมืองครับ เมื่อสักครู่ ส.อบจ.วรโชติ คุยเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษา ผมรู้สึกดีใจนะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์เราเมื่อก่อนอยู่อันดับ ๑๗ 
ของภาคเหนือ และขณะนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ ๑๒ แล้วนะครับ เป็น
เพราะว่าได้ท่านนายกอัครเดช ทองใจสด ผู้บริหารที่ดี มีนโยบายที่เน้น
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องศูนย์วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ติวให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งขณะนี้ได้ยินล่าสุดว่าท่าน 
 

/นายก... 
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ประธานทีป่ระชุม 
 

นายก อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายกมีดําริว่าจะสร้างโรงหนังสี่มิติ  ผมเช่ือว่าท่านสมาชิกสภาฯ ของเรา
ทั้ง ๓๐ คน หลาย ๆ ท่านยังไม่เคยเข้าไปดูศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ยังไม่เคยดู
หนังสามมิติ ก็อยากรบกวนท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาฯ ช่วย
เป็นหัวหน้าทีมให้ด้วย ขอบคุณมากครับ  
 

     ขอบคุณค่ะ เรียนเชิญท่านนายก ค่ะ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เริ่ม
ต้ังแต่เรื่องของ ส.อบจ.จําเริญ  สุวรรณี เรื่องการจัดทําโครงการฝนหลวง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องขอตอบตรง ๆ ว่ายังไม่รู้จะทําอย่างไรและ
จังหวัดเราเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สําหรับการขอโครงการฝนหลวงก็เป็นเรื่อง
ค่อนข้างยาก ซึ่งผมก็ทราบปัญหาเรื่องภัยแล้งตอนนี้เกิดขึ้นกับทุกพ้ืนที่ 
ทุกอําเภอนะครับ บางครั้งยังไม่ได้ใช้งบภัยแล้งเลย น้ําก็ท่วมอีกแล้ว 
ฉะนั้นผมจะประสานไปทางผู้อํานวยการการจัดทําโครงการฝนหลวงที่
ดูแลรับผิดชอบเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ในเบื้องต้นนะครับ 
     ท่านที่สอง ส.อบจ.สุภาวดี เพ็งธงชัย เรื่องซ่อมป้ายไฟผมรับเรื่องไว้
และจะดําเนินการให้นะครับ ส่วนเรื่องการจัดสร้างฝายผมยินดีครับ  
      ท่านที่สาม ส.อบจ.สมคิด รินนาศักด์ิ เรื่องปัญหายาเสพติดที่ท่านพูด
ถึงขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ประสานในเรื่องของ
ยาเสพติดค่อนข้างเยอะ และจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะนี้ทางตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบูรณ์ จับยาเสพติดได้เป็นอันดับหนึ่งของภาค ๖ ปราบปราม
ได้มากกว่าจังหวัดอื่นนะครับ ล่าสุดมีข่าวรถขนยาเสพติดเข้าเรือนจํา ผม
ถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ใน
ฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราได้ให้การสนับสนุนตํารวจ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้
การสนับสนุนสถานศึกษา สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดในทุกภาคส่วน  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทําโครงการเข้าไปเยียวยาผู้ต้องขัง จังหวัด
เพชรบูรณ์ และหน่วยงานเราไม่ได้มีงบประมาณหรือมีอํานาจหน้าที่
โดยตรงที่จะเข้าไปปราบปราม เราต้องเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนราชการอื่นโดยตรงให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นสารตรวจยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
ตํารวจ การจัดอบรมอสม . การจัดอบรมในส่วนต่าง ๆ แม้กระทั่ง
สถานศึกษาฯ เอง เราก็มอบที่ตรวจปัสสาวะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม) เราก็สุ่มตรวจ ก็พบนะครับ 
แม้กระทั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเอง เราก็สุ่มตรวจก็พบ จึง
เป็นปัญหาที่เราก็ต้องแก้ไข ซึ่งเราไม่ได้ละทิ้งเรื่องเหล่านี้  
    ส่วนเรื่องรถขุดบ่อน้ําเจาะบาดาลตอนนี้ยังไม่เคยว่างเลย รถจะจอดก็
ต่อเมื่อเสียเท่านั้น คิวค่อนข้างยาวก็ต้องไปตามคิว ในส่วนของงบประมาณ
ในการจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มนั้นผมสอบถามแล้วงบประมาณ 
 

/ย่ีสิบแปด... 
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ย่ีสิบแปดล้าน เนื่องจากเทคโนโลยีจะสูงขึ้นกว่าเดิม ฉะนั้นถ้าเราซื้อเพิ่มก็
ยังไม่พอต่อความต้องการที่ขอรับการสนับสนุนมา ซึ่งรายการขอสนับสนุน
การขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นเยอะมาก และหากเราซื้อรถพร้อมอุปกรณ์การ
เจาะบ่อบาดาลมาเพิ่มแล้ว เรายังคงต้องเพิ่มปริมาณบุคลากรด้วย ฉะนั้น 
วันนี้หากใครมีความจําเป็นก็ประสานมาในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในพื้นที่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะให้การ
สนับสนุนในส่วนของเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร  ค่าน้ํามัน นําเรียน
ส.อบจ.สมคิด และท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น ๆ ทราบด้วยนะครับ ท่าน 
ส.อบจ.วรโชติ ที่กล่าวขอบคุณเรื่องเครื่องจักรที่เข้าไปพัฒนาในเขตพื้นที่
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ยินดีนะครับ  ผมเชื่อว่า
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตสองอําเภอฝั่งที่เครื่องจักร
เราไปมีศูนย์อยู่ ให้การสนับสนุนน้ํามันเป็นอย่างดี แล้วเครื่องจักรเรา
ทํางานอย่างเต็มที่  
    ส่วนเรื่องถนนสาย ๑๓๐๑ ของกรมทางนั้นเกิดชํารุดและเป็นปัญหามา
ระยะเวลาที่ยาวนานแล้ว  กรมทางหลวงก็ทําถนนดีอยู่แล้วซึ่งมีการปูผิว
เพิ่มขึ้นให้มันดําเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นนโยบายของกรมทางเราก็คงไม่ไปก้าวล่วง
เขา แต่วันนี้ในฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ้าหากเรามี
โอกาสได้เข้าไปร่วมแก้ไขก็ยินดี  ต้องขอขอบคุณ ส.อบจ.วรโชติ ที่บอกว่า
เราจะบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทาง องค์การบริหารส่วนตําบล และ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรายินดีสนับสนุน
เครื่องเครื่องจักรเพื่อไปดําเนินการ  ตอบได้เลยครับพรุ่งนี้ถ้าเขาตกลง เรา
ก็ตกลงทันที 
      ส่วนโครงการติวเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผมขอนําเรียนว่า
โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราดําเนินการมาติดต่อกันหลายปีแล้วมีการ
พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เป็นโครงการที่สร้างความภูมิใจให้สภาฯและได้รับคํา
ชมเชยจากผู้ปกครองค่อนข้างมาก  ซึ่งเราใช้งบประมาณห้าล้านกว่าบาท
แต่เราสามารถติวให้เด็กได้ 5-6 พันคน คิดเฉลี่ยต่อคนถูกที่สุดในโลกคือ
คนละ 1,๐๐๐ บาท ได้เรียนทุกวิชา ถ้าเราไปติวต่างจังหวัด ที่จังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลกหรือกรุงเทพฯ ผมเชื่อว่าไม่เกิน 5-10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 500-600 คน ที่มีโอกาสได้ไปติวที่กรุงเทพฯ หรือ
พิษณุโลกหรือนครสวรรค์ เนื่องจากรายจ่ายต่อคนต่อวิชาค่อนข้างสูง เป็น 
10,000 บาท แล้วก็ยังมีเรื่องความปลอดภัยและความห่วงใยของ
ผู้ปกครองในการที่ลูกจะต้องไปติวเป็นเดือนอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อเราจัด
โครงการนี้แล้ว เราก็จัดอาจารย์ที่มีความสามารถในการติว มาติวถึง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนนี้เราได้ทําการปรับเปลี่ยนระบบให้มีการถ่ายทอด
ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผมใช้งบประมาณเพิ่มไปอีก 2ล้านกว่าบาท 
การพัฒนาในเรื่องการศึกษาฯ ไม่มีคําว่าหยุดอยู่แล้วเราพยามที่จะ
ปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ดีขึ้น หลายจังหวัดได้ขอเข้ามาดูโครงการของเรา 
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นายไพบลูย์ ณะบตุรจอม 
(โยธาธกิารและผังเมือง
จังหวดัเพชรบรูณ์) 
 
 
 

 
ล่าสุดที่ประสานมาคือจังหวัดสงขลา และจังหวัดลพบุรี อยากจะมาขอดู
โครงการที่เราทําซึ่งมีเป็นประโยชน์มาก ๆ  ได้รับคําชมเชย ได้รับคํา
ขอบคุณตลอด  
    ต่อไปเรื่องโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เรากู้เงินมาสร้างทั้งหมด 
100 ล้านบาท ผมมอบหมายให้ท่านประธานสภาฯ เป็นผู้กํากับดูแล เป็น
ผู้คอยประสานงานและแจ้งรายละเอียดผลการดําเนินงานให้ผมทราบ 
อย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟัง เดือนหนึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 10,000 
คน เฉลี่ยวันละ 300 – 400 คน ซึ่งวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เรารับคนรวม 
กันแล้ว ประมาณ 75,000 คน หลังจากที่เราเปิดมา ทําให้ผมมีแนวคิด
ในการที่จะขยับขยายในเรื่องของศูนย์ฯ มีโครงการสร้างที่อําเภอหล่มสัก 
อําเภอวิเชียรบุรี  และที่อําเภอชนแดน รวมเป็น 3 ศูนย์ ส่วนอําเภอเมือง
ก็ใช้ศูนย์ฯ นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานบ้านเรา และก็ยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย  
     ส่วนวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลาตรงกันในเรื่องร่วมพิธีเปิด
โครงการติวเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  และไปร่วมงานที่เรือนจํา 
ผมอยากให้ท่านที่อยู่เขตเลือกต้ังอําเภอไหนให้ไปประจําที่ศูนย์นั้น เราจะ
ได้ทักทายกันในทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และจะได้อยู่ในพื้นที่ของท่านด้วย 
ส่วนเรื่องการไปร่วมงานที่เรือนจํา ผมมอบหมายให้ท่านประธานสภาฯ ไป
เปิดที่เรือนจําอําเภอเมืองเพชรบูรณ์  เพราะว่าผมต้องมากล่าวรายงานพิธี
เปิดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ส่วนช่วงบ่ายที่เรือนจําหล่มสักผม
จะไปเปิดเอง  เราก็ให้กําลังใจเขาเพื่อวันหนึ่งเขาออกจากตรงนั้น และ
วัตถุประสงค์ก็คือการเยียวยา คลายเครียด และก็บอกเขาว่าสังคมข้าง
นอกยังรอเขาอยู่  ให้เขาเข้าไปอบรมบ่มนิสัยคนหนึ่ง 3 ปี  5 ปีบ้าง 10 
ปีบ้าง ออกมาก็อาจจะเป็นคนดีของสังคมได้ อาจจะไม่ทั้งหมด แต่ก็คิดว่า
โครงการของเราใช้เงินไม่มากประมาณ  2 - 3 แสนบาท สามารถแบ่งเบา
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ คงจะมีคําตอบให้ท่าน
สมาชิกที่สงสัยเพียงเท่านี้นะครับ ขาดตกบกพร่องในเรื่องของคําถามไหน
ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ  
     ขออนุญาตท่านประธาน เราได้รับเกียรติจากท่านโยธาจังหวัดที่ท่าน
ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพวกเราและขอแสดงความยินดีกับท่านได้รับ
แต่งต้ังจากโยธาและผังเมืองจังหวัด ผู้อํานวยการชั้นต้นระดับ 8 สํานัก
โยธาและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  เลื่อนให้ดํารงตําแหน่งโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นตําแหน่งระดับ 9  ยินดีที่จะบูรณาการ
ร่วมกันกับสํานักงานโยธานะครับ เชิญท่านแนะนําตัวครับ  
  

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน  ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน  ผู้ร่วมเข้าประชุม และสื่อมวลชนทุกท่าน 
 

/กระผม... 



 - ๓๔ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม 
 

เลกิประชุมเวลา 11.40 น. 
 

 
กระผมไพบูลย์ ณะบุตรจอม อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์มา 26 ปีครับ ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เชิญมาแนะนําตัว  ผมได้รับ
เกียรติตรงนี้ผมก็เลยต้องมาแนะนําตัวและได้มารู้จักกับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานของผมที่จะแนะนํา ภารกิจทางผังเมืองก็มีข่าวที่จะให้ทราบความ
คืบหน้าว่าผังเมืองรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศใช้ปลายปีนี้ 
สําหรับ 19 จังหวัดทั่วประเทศ หนึ่งใน 19 จังหวัดก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพราะฉะนั้นกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดินถมดิน ก็จะใช้
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ประกาศเป็นเขต
ควบคุมอาคาร ก็ต้องบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดย 
อัตโนมัติ  เรื่องที่ 2 ถ้าภารกิจทางด้านโยธาธิการที่งานบริการด้านช่าง 
สํานักงานโยธาก็ยินดีที่จะออกแบบ ตรวจแบบรับรองให้พวกท่าน ให้ทาง 
อบจ. ล่าสุดก็ได้รับรองแบบไปหลายงานเนื่องจากสํานักงานโยธาจังหวัดมี
ความพร้อมในด้านวิศวกรที่มีใบอนุญาตระดับสามัญและระดับภาคี และ
สถาปนิก งานสําคัญอีกงานหนึ่งที่เราเปิดไปแล้วคือเปิดหน่วยทดสอบวัสดุ 
ก็อยากให้มีความเป็นมาตรฐานในงานก่อสร้าง มีคุณภาพในงานก่อสร้าง 
ก็ยินดีที่จะรับใช้ทาง อบจ. นะครับ หรือทางสมาชิกทุกท่านที่จะให้งานมี
คุณภาพ ก็ไปใช้บริการ เรามีศูนย์ทดสอบอยู่ที่พิษณุโลก เราจะมีเครื่องดึง
เหล็ก ส่วนหน่วยทดสอบเราไม่มีเครื่องดึงเหล็ก เราสามารถส่งไปที่ศูนย์
พิษณุโลกได้ ก็ยินดีรับใช้ เรื่องสุดท้ายก็ต้องกราบขอบพระคุณที่ท่านนายก
อัครเดช ทองใจสด ที่มีส่วนในช่วยในการสนับสนุนในการที่ผมได้รับ
ตําแหน่ง จากระดับอํานวยการต้น เป็นผู้อํานวยการสูงครั้งนี้ปรบมือให้
ท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉัน
ขอปิดประชุมค่ะ 

        

- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

  ผู้จดบันทึกร่างรายงานการประชุม  ผู้รับรองร่างบันทึกรายงานการประชุม   
 
 
           บุญสติา  คํามา                                        บรรเทิง  สิงห์สถิตย์ 
        (นางบุญสิตา  คํามา)                                 (นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5                                เลขานุการสภาฯ 
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